

การตรวจสอบป่าอิสระได้รับความช่วยเหลือจาก VPAs



ภาพโดย FODER

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากการตรวจสอบป่าไม้อิสระที่ผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด เช่น การตัดไม้นอกพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร หรือการตัดไม้นอกขอบเขตการตัดโค่น การปฏิบัติตามกฎการดำเนินงาน หรือการขออนุญาตในการจัดสรรใบอนุญาต เป็นต้น

การตรวจสอบป่าไม้อิสระ ขยับไปสู่การมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบทางสังคมของผู้รับสัมปทาน และการปรับตัวให้เข้ากับ REDD+ รวมถึงขยายการตรวจสอบโดเมนใหม่ของการตัดไม้ทำลายป่า

การตรวจสอบป่าอิสระได้รับความช่วยเหลือจาก VPAs

รายงานนี้ยกตัวอย่างวิธีการตรวจสอบป่าอิสระที่ได้มีการติดตามผลกระทบในทางปฏิบัติต่อการจัดการป่าไม้ การค้าที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันทางสังคม ซึ่งได้นำผลกระทบเหล่านี้มาทบทวนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในเมือง Cameroon และการรับเอกสารโดยหน่วยงานใน Côte d'Ivoire รวมถึงการปรับปรุงการจดทะเบียนป่าในประเทศ Liberia

การตรวจสอบป่าอิสระนำไปสู่ผลกระทบด้านกฎระเบียบ จากการแก้ไขกฎหมายในเมือง Cameroon สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เพื่อทบทวนกระบวนการและแบบแผนข้อตกลงทางสังคมใน Liberia

จากการทบทวนสรุปได้ว่า VPAs ได้ช่วยในการขยายขอบเขตการเฝ้าระวังป่าที่เป็นอิสระและวิธีการที่จะทำให้กระจ่างชัดเพิ่มขึ้นในภาคป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การเสริมสร้างความสามารถของชุมชนป่าในการขอและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา"

รายงานฉบับนี้ตั้งข้อสังเกตอีกว่า การตรวจสอบป่าอิสระในทุกประเทศใช้เครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายของ VPA เป็นเครื่องมือในการวัดความสอดคล้อง และกล่าวอีกว่าวิธีนี้ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในการติดตามความพยายามโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการจำกัดการค้าเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป โดยการเน้นความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียในระดับชาติ

รายงานฉบับนี้ยังบอกอีกว่า มีสัญญาณเริ่มต้นที่ดีเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ซึ่ง VPA และสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนต่างๆทำให้ผู้ชมใหม่มีความรับผิดชอบมากขึ้นและมีการตอบสนองที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับความล้มเหลวของการกำกับดูแลที่ได้รับการบันทึกไว้ผ่านการตรวจสอบป่าอิสระ

ท้ายที่สุด รายงานฉบับนี้ยังระบุว่า FLEGT ได้เพิ่มเงินทุนสนับสนุนการตรวจสอบป่าอย่างเป็นระบบและช่วยให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนต่างๆเข้ารับตำแหน่งจากองค์กรพัฒนาเอกชนในต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : <http://www.flegt.org/news/content/viewItem/the-eu-timber-regulation-implementation-and-enforcement-updates/01-08-2017/127>